



ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกาและองค์กรที่ได้กำหนดไว้

ก.บ.ศ. ตั้งอนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... โดยมีนายชาติชาย อัครวิบูลย์ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยเร็ว ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ส่งความเห็นให้ สนช. พิจารณาโดยเร็วต่อไป เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรม และมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีคำสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญามีให้นำบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผิดฟ้องมาใช้บังคับและกระบวนการใกล้เคียงและการชะลอการฟ้องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการออกคำสั่งชะลอการฟ้องด้วย

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “นโยบายการดำเนินงานของศาลแรงงานกลาง” โดยนางสาวสุนทร หาญเพียรพงศ์ เลขานุการศาลแรงงานกลาง

*** * กำหนดวันสุดท้ายของการส่งบัตรเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถึงสำนักงานศาลยุติธรรม * ***
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.